

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 10 มีนาคม 2559

เรื่อง

1. คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย
2. คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ
3. ห่วงข่าวนาปรัง4แสนไร่ขาดน้ำ กนอ.หาแผนสำรองเตรียมรับมือภัยแล้ง
4. ดันโซนนิ่งเกษตรลดพื้นที่42ล้านไร่
5. คอลัมน์ ท้นสถานการณ์: 'ฉัตรชัย'ยันมีน้ำใช้ถึงก.ค.
6. เตรียมแผนรับมือเทศกาลสาดน้ำทิ้ง ใจชื้นภาคอีสานเริ่มมีฝนพรา  
กรมชลฯยันน้ำพอถึงเดือน ก.ค.
7. บทบรรณาธิการ: แล้งหนัก-ขาดน้ำเร่งมาตรการรับมือ
8. ลุยทำ'แผนน้ำ'10ปี 'เกษตร'วางมาตรการ'เพาะปลูก'เสร็จเดือนเม.ย.
9. ยืนยันไม่มีโรคใบด่างมันสำปะหลัง
10. ภาพข่าว: ติดตาม

หนังสือพิมพ์

- ข่าวสด  
บ้านเมือง  
บ้านเมือง  
โพสต์ทูเดย์  
โพสต์ทูเดย์  
ไทยรัฐ  
  
กรุงเทพธุรกิจ  
กรุงเทพธุรกิจ  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์

\*\*\*\*\*



## ข่ากลิ่งมตีกกต.ฟองเลือกตั้ง

### สวัสดิ์ บ.ก.ข่าวสด

เห็นข่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต. ลงมติฟ้องร้องผู้ที่ทำให้การเลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557 เป็นโมฆะ ส่งผลให้รัฐเสียหาย โดยฟ้องทั้งกปปส.และน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นั้น อ่านข่าวจบแล้วหัวเราะจนกรมค้าง เล่นกันถึงขนาดนี้เลยหรือ ใครคือผู้ขัดขวางการเลือกตั้ง คงไม่ต้องพิสูจน์ทราบอะไรอีกแล้ว มีคำปราศรัย มีถ่ายทอดออกสื่อทุกแขนง ชัดเจนยิ่งกว่าชัด จนไม่ต้องพูดอีกแล้ว ส่วนรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ทำอะไรบ้าง เริ่มจากประกาศยุบสภา และกำหนดวันเลือกตั้ง มีพระราชกฤษฎีกาออกมาชัดเจน เลือกหนทางประชาธิปไตยที่ถูกต้องทุกแง่มุม อย่างนี้แล้วคิดตรงไหน ทั้งทางกฎหมาย ทั้งทางการเมือง และในทางรักษาระบอบประชาธิปไตย

คดีนี้เห็นควรจะต้องเชิญตัวบรรดาคนรักประชาธิปไตยที่เดินไปภูเขาในวันเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ มาเป็นพยานเบิกความว่าเขาไปเลือกตั้งตามคำเชิญชวนของรัฐบาลใช่หรือไม่ และเมื่อไปถึงภูเขา โคนฝูงชนที่เข้ามาชุมนุมข่มเหงจิตใจจากฝ่ายไหน ใครบ้างที่ถูกเอานกหวีดมาเป่าใส่อย่างไม่ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ ใครถูกบีบบังคับ และใครถูกยิงด้วยมือปืนป๊อบคอร์น ควรจะเชิญคนเหล่านี้มาเป็นพยานด้วยนะกตด.

ข้าบัดซบจริงๆ  
คนรักเลือกตั้ง

### ตอบ คนรักเลือกตั้ง

หวังว่าคุณคงจะหายจากอาการท้องแข็งและกรมค้างไปแล้ว คงต้องพยายามอย่าไปอ่านข่าวเกี่ยวกับกกต.มาก เดียวจะเกิดอาการหัวเราะจนกระทบต่อสุขภาพอีก

## ทวงหนี้-ระวังนิวเคลียร์

### เรียน บ.ก.ข่าวสด

ไทยจะเดินเครื่องค้าขายแบบแลกเปลี่ยนสินค้าอีกแล้ว โดยเอาขงไปแลกอาวุธกับรัสเซีย เอาข้าวไปแลกปุ๋ยกับเกาหลีเหนือ แต่พออ่านรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แทบตกเก้าอี้ เพราะแจ้งว่า เคยเอาข้าวไปแลกกับรัสเซีย เพิ่งมาจ่ายเงินคืนเมื่อไม่นานมานี้เอง ส่วนแลกกับเกาหลีเหนือ เอาข้าวไปกินป่านี้คงหมดไปแล้ว แต่ขอไทยปุ๋ยที่รับปากว่าจะส่งมาให้ใช้ยังไม่ส่งมาให้เลย มาปีนี้จะให้ข้าสองอีกหรือ ถ้าข้าวเหลือในสต็อกมากเอาไปบริจาคในประเทศแถบที่ยากจน ไม่มีอาหารจะกิน ทำอย่างนั้นจะได้บุญมากกว่า ทั้งประเทศเสด็ด แซมเบีย เขมเม่นหรือไม่มีประเทศติมอร์เลสเต อยู่ไม่ไกลจากไทยเท่าไร เล็กๆ อดยากล้นแค้นน่าสงสารทั้งนั้น หากขึ้นทวงค่าข้าวกับเกาหลีเหนืออยู่บ่อยๆ ระวังนิวเคลียร์กับขปนาวุธด้วย ผู้นำของประเทศนี้ขู่ประเทศมหาอำนาจเสมอ พร้อมโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัว จะค้าขายกับประเทศไหน? เลือกหน่อยได้ไหมเลือกที่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตย จะปลอดภัยกว่า

ด้วยความเคารพ  
ศาส

### ตอบ คุณศาส

เรื่องการค้าระหว่างประเทศนั้น ไทยเราคงไม่จำกัดแค่ประเทศประชาธิปไตยคงไม่ได้ แต่เพราะประชาธิปไตยของเราปิดข้อมันเอง ทำให้ประเทศประชาธิปไตยในตะวันตกไม่คบกับเรา อันนี้มีผลกระทบมากกว่า

## ช่วยตรวจสอบอาคารพิทยาสาย 2

### เรียน บ.ก.ข่าวสด

อยากให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยไปตรวจสอบอาคารแห่งหนึ่งที่ถนนพิทยา สาย 2 เพราะการก่อสร้างผิดจากแปลนที่ได้ขออนุญาตไว้ คือ ในส่วนของระยะร่นจากแนวเขตที่ดินที่ติดกับโรงแรม กำหนดระยะร่นไว้ 6.00 เมตร แต่ตามที่ก่อสร้างจริงเว้นระยะไว้เพียง 3.00 เมตรเท่านั้น ช่วยไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาผู้กระทำความผิดเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างและบรรทัดฐานต่อไป

ขอแสดงความนับถือ  
ผู้รักความถูกต้อง

## แวดวง ทรัพยากรธรรมชาติ

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...นสพ.บ้านเมือง  
ประจำวันพุธที่ 10 มีนาคม 2558... ● **ข่าวแรก...พล.อ.ฉัตรชัย** สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการด้านความร่วมมือ  
กับประเทศต่างๆ ในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ตามข้อกำหนด ในการแก้ไขปัญหาการทำ  
ประมงผิดกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ EU ล่าสุดมีการดำเนินการแล้วใน 7 ประเทศ ได้แก่  
ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี สเปน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน โดยมีการยกเว้นการทำ  
ความเข้าใจที่ เกี่ยวข้อง (MOU) และจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติตามความร่วมมือเฉพาะด้าน (AI) ซึ่งโดยรวมมีวัตถุประสงค์  
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUUF) ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การ  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมการค้าสินค้าประมงระหว่างกัน... ● **เรื่องดีๆ...พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจน**  
**รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึก  
อบรมเสริมทักษะการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พร้อมทั้ง  
ให้แนวทางเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืนและสร้างสรรค์ โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้อง  
มีความรู้ ความสามารถ มีการทบทวนและเพิ่มเติมหลักสูตรเสริมทักษะในด้านต่างๆ แม่นยำในข้อกำหนด  
มีทักษะการพูดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้... ● **นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัด**  
**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายในปี 2559 เป็น  
ปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน 4 ด้าน  
คือการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด เพื่อดำเนินสู่เป้าหมายที่สำคัญ คือ  
ต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรลดลง ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีตลาดรองรับ  
สินค้า และรายได้ของเกษตรกรดีขึ้น... ● **นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้** ประธานในการประชุมซัก  
ซ้อมการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยมี **นายสมชัย มาเสถียร** รอง  
อธิบดีกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการขับ  
เคลื่อนให้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนและผู้ยากไร้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในรูปแบบการอนุญาต  
เป็นกลุ่มหรือชุมชน ตลอดจนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น... ●  
**ดร.สุญาณิ เวสสบุตร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์** และคณะ ได้รับเชิญจากกรมความร่วมมือ  
ระหว่างประเทศ (TICA) และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไนโรบี เพื่อเดินทางไปติดตามความก้าวหน้า  
และหารือโครงการความร่วมมือด้านพฤกษศาสตร์กับสาธารณรัฐเคนยาและสาธารณรัฐเคนยา โดยที่ผ่านมา  
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไนโรบี ในการจัดทำสวน  
พรรณไม้ไทย (Thai Corner) และสร้างห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้กับสวนพฤกษศาสตร์แห่ง  
ชาติเคนยา ณ กรุงวิคตอเรีย รวมทั้งปรับปรุงโรงเรือนกล้วยไม้ของสวนพฤกษศาสตร์ไนโรบี ภายใต้งบ  
ของพิธีพินัยกรรมแห่งชาติเคนยา... ● **สุวัฒน์ เข็มขันธ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล** เป็นประธาน  
เปิดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำ (Water War Room) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2559 โดย  
มี **มทิพย์พงศ์ วรกุล** นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานในที่ประชุม สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาคีดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำ (Water War  
Room) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการประชุม เพื่อพิจารณาหารือแนวทางการดำเนินงาน และการแก้ไข  
ปัญหา การบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากสภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้... ● **ปิดท้ายข่าว...เสียงโอด**  
**ครวญของข้าราชการ** ที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ และกรณีการแต่งตั้ง ผอ.สำนักทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม (ทสจ.) 18 ตำแหน่ง จนเป็นที่กล่าวขานกันหนาหู แวดวงของข้าราชการว่าไม่เป็นธรรม บางคน

# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,300

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 10 มีนาคม 2559

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4488

Col.Inch: 43.72

Ad Value: 56,836

หน้า: 8(บน)

PRValue (x3): 170,508

คลิ๊ป: ๓๗๗

คอลัมน์: แวดวงทรัพย์สินทางธรรมชาติ

ที่เพิ่งจะครบกำหนดกฎหมายของกระทรวงฯ รวมทั้งอัตราเงินเดือนเพียง 38,000 บาท ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงได้...? ส่วนพวกที่เป็นอำนวยการระดับสูง 7-8 ปี เงินเดือน 53,000 บาท กับ 57,000 บาทกับไม่มีรายชื่อ และบางคนถูกตั้งกรรมการสอบวินัยหลายเรื่องกลับได้ อย่าให้พูดเลยว่าเป็นใคร เดี่ยวจะกระเทือนซางกันเปล่าๆ ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ทสจ. ส่วนมากอยู่ในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรฯ นอกจากนั้นป่าไม้แพร์และคณะวนศาสตร์ ซึ่งตรงกับสายงานไม่มีเลย เป็นสิ่งที่แปลกแต่จริง... ช่วย...ผิดกับบางคนที่ชอบพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นกลับได้ดี เขาตำราสุภาษิตที่ว่า ตามอดคัลล้าข้างระวังตาบนี้คินสนอง...● ฮัลโหลๆ ท่าน...พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ช่วยตรวจสอบให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการที่ตั้งใจทำงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอ จะได้ไม่เสียขวัญกำลังใจ...● แล้วพวกมันใหม่พฤษภที่หน้าครับ..กระพุ่ม...

ประเสริฐ ตระสาน  
Prasert\_tarasan@yahoo.com

# ห่วงข้าวนาปรัง4แสนไร่ขาดน้ำ

## ● กนอ.หาแผนสำรองเตรียมรับมือภัยแล้ง

ห่วงข้าวนาปรัง 4 แสนไร่เผชิญปัญหาขาดน้ำ ด้านกรมชลประทานกำลังวางแผนการใช้น้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์กับ จ.เชียงใหม่ ขณะที่ กนอ.เตรียมรับมือภัยแล้ง หาแผนสำรองบริหารจัดการน้ำในนิคม

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ ว่า จากการติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวของชาวนาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา พบว่า สำหรับข้าวนาปีไม่มีปัญหา เพราะเก็บเกี่ยวไปหมดแล้ว ส่วนนาปรังมีพื้นที่ปลูกในเขตลุ่มเจ้าพระยาประมาณ 3 ล้าน 5 หมื่นไร่ เป็นนาปรังในเขตชลประทาน 1 ล้าน 9 แสน 8 หมื่นไร่ และอีก 1 ล้าน 7 หมื่นไร่อยู่นอกเขตชลประทาน ทั้งนี้การทำนาปรังมีการเก็บเกี่ยวไปแล้ว 9 แสน 4 หมื่นไร่ ส่วนที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวอีกประมาณ 2 ล้านกว่าไร่ ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าจะมีนาปรังประมาณ 4 แสนไร่ที่อยู่ในความเสี่ยงเรื่องน้ำในการเพาะปลูกในช่วงนี้จากนี้ไป

พล.อ.ฉัตรชัย ยังกล่าวด้วยว่า จะมอบหมายให้นายเลิศ วิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปจัดทำแผนที่จังหวัดทั่วประเทศโดยเน้นเรื่องการใช้น้ำในระยะเวลา 10 ปี, การใช้ดินเพื่อการปลูกและจะให้กรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปช่วย ซึ่งโครงการนี้จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2559

ด้านนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงการเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยว่ากำลังวางแผนมาตรการการเล่นน้ำสงกรานต์ร่วมกับ จ.เชียงใหม่ โดยจะมีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ ส่วนสถานการณ์น้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคนั้นจะมีใช้อย่างไม่ขาดแคลนไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2559 ดังนั้นจึง

อยากจะทำเรียนเพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตกใจกับข่าวลือต่างๆ ที่ออกมาในช่วงนี้

ทั้งนี้ พล.อ.ฉัตรชัย จะเดินทางไปประชุมเรื่องอาหารเพื่อการเกษตรที่มาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 และจะถือโอกาสดูงานวิจัยเรื่องยางพาราของมาเลเซียในโอกาสนี้ด้วย

ขณะที่นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Global Rubber Latex & Tire Expo 2016 งานแสดงสินค้านานาชาติสำหรับอุตสาหกรรมยาง น้ำยางและยางล้อครั้งที่ 3 ว่า เดือนธันวาคมที่ผ่านมา กนอ.เปิดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคอุตสาหกรรมเรียกว่า Rubber City หรือโครงการพัฒนาเมืองยางพาราจังหวัดสงขลา เพื่อผนึกกำลังผู้ประกอบการยาง รวบรวมกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันขึ้นเป็นคลัสเตอร์ยาง และนับเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้สามารถเพิ่มราคายางดิบและช่วยเหลือกลุ่มเอสเอ็มอีด้านนวัตกรรม โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทำวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ จะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเบื้องต้น (เอ็มโอยู) กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เร็วๆ นี้ และในช่วง 12 เดือนข้างหน้าโรงงานต้นแบบจะทำการทดลองและถ่ายทอดวิธีการแก้ไขปัญหาดีที่สุดและให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือนักลงทุนรายย่อยที่เป็นเอส

# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 10 มีนาคม 2559

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4488

หน้า: 11(บน)

Col.Inch: 42.17

Ad Value: 37,953

PRValue (x3): 113,859

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: หวังข่าวนาปรัง4แสนไร่ขาดน้ำ กนอ.หาแผนสำรองเตรียมรับมือภัยแล้ง

เอ็มอี โดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกว่า 250 บริษัทเข้าร่วมงาน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 7,000 คน จาก 50 ประเทศ

ส่วนการที่รัฐบาลออกมาตรา 44 ให้โครงการลงทุนไม่จำเป็นต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ EIA นั้น เป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม สถานพยาบาล เป็นต้น แต่ไม่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม

นายวีรพงศ์ กล่าวว่า ในส่วนของภัยแล้งที่จะกระทบกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนั้น กนอ.เตรียมการรับมือภัยแล้งตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูนระดับน้ำในแม่น้ำลดลงเหลือเพียงประมาณ 10 เซนติเมตรเท่านั้น จึงใช้แผนสำรองด้วยการนำแหล่งน้ำสำรอง 400,000 ลูกบาศก์เมตร กับน้ำดิบจากบ่อดินนอกชนอีก 800,000 ลูกบาศก์เมตร รวมเป็น 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร บวกกับการรีไซเคิลน้ำอีก 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมถึงบ่อน้ำบาดาลอีก 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ความต้องการใช้อยู่ที่ 17,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จึงเชื่อว่าปริมาณน้ำจะสามารถรองรับความต้องการใช้ของนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน รวมถึงดูแลชุมชนใกล้เคียงได้จนถึงฤดูฝนที่จะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมและอย่างช้าเดือนมิถุนายนปัญหาขาดแคลนน้ำน่าจะหมดไป ส่วนนิคมอุตสาหกรรมภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบ อย่างไรก็ตามคาดว่าจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำเกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรม

# ดันโซนนิ่งเกษตร ลดพื้นที่ 42 ล้านไร่

โพสต์ทูเดย์ - รว.เกษตรฯ สั่งทำแผนที่  
รับนโยบายโซนนิ่ง เอาจริงลดพื้นที่ไม่  
เหมาะสมทำการเกษตร 42 ล้านไร่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตร  
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ  
จะเริ่มเดินหน้าลดพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับ  
ทำการเกษตร 42 ล้านไร่ หรือประมาณ  
32% ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 130 ล้าน  
ไร่ ตั้งแต่ปีการผลิต 2559 หรือตั้งแต่เดือน  
พ.ค.นี้ เป็นต้นไป โดยจะทยอยลดพื้นที่  
ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสมลงให้ได้ตาม  
เป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ไม่กำหนดระยะ  
เวลาว่าต้องเสร็จสิ้นเมื่อใด เพราะมาตรการ  
ที่นำมาใช้จะไม่ใช้มาตรการบังคับ

ทั้งนี้ กระทรวงได้มอบหมายให้ นาย  
เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน จัดทำ  
แผนที่พื้นที่การเกษตรทั่วประเทศให้แล้ว  
เสร็จภายในเดือน เม.ย.นี้ โดยแผนที่ดัง  
กล่าวจะมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของ  
ดินและแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในปัจจุบัน

และในอีก 10 ปีข้างหน้าตามแผนการ  
ลงทุนระบบบริหารจัดการน้ำ ขณะที่การ  
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ให้กับเกษตรกรรับ  
ทราบจะดำเนินการผ่านศูนย์การเรียนรู้  
882 แห่งทั่วประเทศ

“พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมจะมีการแนะนำ  
ให้เกษตรกรปลูกพืชอื่น โดยจะเริ่มโครงการ  
ตั้งแต่เดือน พ.ค.นี้ พร้อมๆ กับโครงการ  
เกษตรแปลงใหญ่ระยะนำร่อง 1 จังหวัด  
1 เกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการประช  
รัฐที่จะภาคีรัฐร่วมมือกับเอกชนในการ  
เชื่อมโยงเกษตรกรกับแหล่งรับซื้อและ  
แปรรูปผลผลิต” รว.เกษตรฯ กล่าว

สำหรับพื้นที่ 42 ล้านไร่ ที่ไม่เหมาะ  
ต่อการทำการเกษตร เช่น พื้นที่ปลูกข้าว  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27 ล้านไร่ พื้นที่  
ปลูกยางภาคใต้ 5.8 ล้านไร่ และปลูกปาล์ม  
1.8 ล้านไร่ พื้นที่ปลูกอ้อยในภาคกลาง  
3.7 ล้านไร่ พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังภาค  
เหนือ 2.2 ล้านไร่ และพื้นที่ปลูกข้าวโพด  
เลี้ยงสัตว์ในภาคเหนือ 1.4 ล้านไร่



## 'ฉัตรชัย' ยันมีน้ำใช้ถึงก.ค.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวยืนยันว่า ประชาชนทุกคนจะมีน้ำเพื่ออุปโภค และบริโภคไปจนถึงเดือน ก.ค. อย่างแน่นอน โดยขณะนี้ ได้เข้มงวดต่อแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่ สำหรับ ข้าวนาปริงในเขตลุ่มเจ้าพระยาที่ขณะนี้มีการปลูกประมาณ 3 ล้านไร่ ที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. 2559 ใน ลุ่มเจ้าพระยาจำนวน 3 ล้านไร่ ในเขตชลประทาน 1.98 ล้านไร่ และนอกเขตชลประทาน 1.07 ล้านไร่ คาดว่า ในส่วนนี้เสี่ยงเสียหายประมาณ 4 แสนไร่ ในขณะที่ ข้าวนาปีรอบแรก/รอบสองในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้เก็บ เกียวเรียบร้อยแล้ว มีบางพื้นที่ที่ยังรอเก็บเกี่ยวอีก เพียง 0.61 ล้านไร่

ขณะที่กรมชลประทานได้เฝ้าระวังน้ำเค็มรุกเข้ามา ระบบผลิตประปาอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันยังไม่เกินค่ามาตรฐาน โดยค่าความเค็มที่สถานีประปาสำแลอยู่ที่ 0.14 กรัม/ลิตร เกณฑ์เฝ้าระวังคือ 0.25 กรัม ล่าสุดการประปาฯ ได้ชี้แจง แล้วว่ามีน้ำเพียงพอแน่นอน



## ● ใจชื้นภาคอีสานเริ่มมีฝนพริ้ว ● กรมชลฯยันน้ำพอถึงเดือน ก.ค.

# เตรียมแผนรับมือเทศกาลสาดน้ำที่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 130 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมทำการเกษตร 67.3% หรือ 88 ล้านไร่และพื้นที่ไม่เหมาะสม 32.7% หรือ 42 ล้านไร่ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯต้องการปรับเปลี่ยนให้ปลูกพืชที่เหมาะสม จึงได้สั่งการให้นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวง เป็นประธานจัดทำแผนเกษตรระดับจังหวัด ให้เสร็จในเดือน เม.ย. ด้านสถานการณ์เก็บเกี่ยวข้าวนาปีรอบแรกและรอบสองในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้น ได้เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้ว มีรอเก็บเกี่ยวบางพื้นที่เพียง 0.61 ล้านไร่ ส่วนข้าวนาปรังที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย.59 จำนวน 3.05 ล้านไร่นั้น เก็บเกี่ยวแล้ว 0.94 ล้านไร่และมีพื้นที่ฝาระวังที่อาจได้รับความเสียหาย 400,000 ไร่ ซึ่งได้ระมัดระวังเป็นอย่างดี ด้านนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้น้ำในเขื่อนหลักมีจำนวน 2,820 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มีการระบายน้ำต่อวัน 18 ล้าน ลบ.ม. โดยสามารถควบคุมคุณภาพน้ำในพื้นที่ปากแม่น้ำ

เจ้าพระยาและค่าความเค็มให้อยู่ในเกณฑ์กำหนด ไม่กระทบต่อน้ำต้นทุนเดิมที่มีอยู่ โดยยืนยันว่าจะมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาได้ตลอดเดือน ก.ค. "ส่วนพื้นที่อื่นๆ เช่น จ.ขอนแก่น ที่มีข่าวว่าจะหยุดการระบายน้ำนั้น ได้มีมาตรการรองรับในกรณีที่เขื่อนอุบลรัตน์มีน้ำน้อยอยู่แล้ว และยังเตรียมประชุมบริหารจัดการน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ไม่เกินกลางเดือน มี.ค.นี้ ส่วนเรื่องการแย่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองนั้น ทางกรมชลประทานได้ส่งน้ำให้เต็มพื้นที่แล้ว"

นายเลิศศักดิ์ วัชรกุลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันปฏิบัติการฝนหลวงครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว สามารถเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์จำนวน 1.58 ล้านลบ.ม. บรรเทาภัยแล้งในภาคอีสานได้บางส่วนและเริ่มมีฝนตกในภาคอีสานแล้วด้วย ส่วนภาคกลางจะเร่งเติมน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อช่วยให้การประปาฯมั่นใจในการผลักดันน้ำเค็มมากขึ้น โดยจะมีน้ำใช้ได้จนถึงเดือน ก.ค.แน่.



# แล้งหนัก-ขาดน้ำ เร่งมาตรการรับมือ

ทุกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่างตื่นตัวรับมือภัยแล้งที่กำลังเป็นปัญหาหนักขึ้นๆ ทุกวัน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งหลายพื้นที่ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำมากขึ้น โดยปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 14 จังหวัด 58 อำเภอ 276 ตำบล

รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งการให้ ปภ. ประสานจังหวัดและหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยสำรวจปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ พร้อมประเมินและจัดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อกำหนดโซนนิ่งการช่วยเหลือ รวมถึงวางแผนและมาตรการรองรับกรณีแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค นอกจากนี้ให้จังหวัดใช้กลไก“ประชารัฐ”สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ ความจำเป็นในการควบคุมกิจกรรมการใช้น้ำของภาครัฐ จัดทำประชาคมกำหนดกติกาการใช้น้ำไว้ล่วงหน้า เพื่อจัดสรรการใช้น้ำอย่างเท่าเทียม ส่วนการลักลอบสูบน้ำ กั้นน้ำ และปัญหาแย่งน้ำของประชาชนในพื้นที่ให้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 แก้ไข พร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำให้เหมาะสม

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทั้งเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2558 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 2,118 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คงเหลือน้ำใช้การได้เฉพาะการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ ไปจนถึงเดือน ก.ค.2559 ประมาณ 2,820 ล้านลบ.ม. โดยระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก มาใช้ร่วมกันประมาณวันละ 18 ล้านลบ.ม. หากทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่จะเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ ไปจนถึงเดือน ก.ค. 2559

ขณะที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงว่า จากการติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวของชาวนาในลุ่มน้ำเจ้าพระยาพบข่าวนาปีไม่มีปัญหาเพราะเก็บเกี่ยวไปหมดแล้ว ส่วนนาปรังมีพื้นที่ปลูกในเขตลุ่มเจ้าพระยาประมาณ 3.05 ล้านไร่ เป็นนาปรังในเขตชลประทาน 1.98 ล้านไร่ และอีก 1.07 ล้านไร่ อยู่นอกเขตชลประทาน การทำนาปรังเก็บเกี่ยวไปแล้ว 9.4 แสนไร่ ส่วนที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวอีกกว่า 2 ล้านไร่ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าจะมีนาปรังประมาณ 4 แสนไร่ ที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำในการเพาะปลูกนับจากนี้เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงจัดทำแผนที่จังหวัดทั่วประเทศ เน้นการใช้น้ำในระยะเวลา 10 ปี การใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก และให้กรมวิชาการเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปช่วยซึ่งโครงการนี้จะต้องทำให้เสร็จภายในเดือน เม.ย.2559

**การวางแผนใช้น้ำระยะยาว นับเป็นเรื่องที่ดี การบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคล้วนเป็นสิ่งจำเป็นต้องเร่งทำ และการกระตุ้นจิตสำนึกการใช้น้ำต้องรณรงค์ต่อเนื่อง โดยกระทำแก่ทุกภาคส่วน ไม่ใช่เฉพาะเกษตรกร ชาวไร่ชาวนา เพราะทุกคนในสังคมล้วนแต่เป็นผู้ใช้น้ำด้วยกันทั้งสิ้น ทุกคนจึงต้องร่วมมือกันใช้น้ำอย่างมีคุณค่า เมื่อวิกฤตมาถึงผลกระทบย่อมตกอยู่กับทุกคนไม่เลือกหน้า**

เกษตรลุยวางแผนใช้'น้ำเพาะปลูก' 10 ปี > 16

'เกษตร'วางมาตรการ'เพาะปลูก'เสร็จเดือนเม.ย.

# ลุยทำ'แผนน้ำ'10ปี

ธกส.ขยายประกันนาข้าว 3 ล้านไร่-ชงกรม.ช่วย ชาวนานอกเขตภัยแล้ง

## เกาะติดภัยแล้ง

"ฉัตรชัย"สั่งทำแผนที่การเกษตรทั่วประเทศ วางแผนใช้'น้ำเพาะปลูก'ระยะ 10 ปีชัดเจน ต้องเสร็จภายในเดือนเม.ย. ด้าน ปก.เผย พื้นที่ขาดแคลนน้ำมากขึ้น เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 276 ตำบลใน 14 จังหวัด พร้อมเร่งสำรวจปริมาณ น้ำต้นทุน-เผื่อสำรองลักลอบสูบน้ำ "ชลประทาน"ย้ำมีน้ำพอใช้ถึงเดือนก.ค.ถ้า

ช่วยกันประหยัด ด้าน ธกส.ขยายประกัน นาข้าว3ล้านไร่ ครอบคลุมเกษตรกร 2 แสน พร้อมเสนอแผนช่วยชาวนานอกเขตแล้ง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวานนี้ (9 มี.ค.) ภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ จากการติดตามสถานการณ์ การปลูกข้าวของชาวนาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา พบว่าชาวนามีปัญหา เพราะเก็บเกี่ยวไปหมดแล้ว ส่วนนาปรังมีพื้นที่ปลูกในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาประมาณ 3.05 ล้านไร่ เป็นนาปรัง

ในเขตชลประทาน 1.98 ล้านไร่ และอีก 1.07 ล้านไร่อยู่นอกเขตชลประทาน ทั้งนี้การดำเนินงานมีการเก็บเกี่ยวไปแล้ว 9.4 แสนไร่ ส่วนที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวอีกกว่า 1 ล้านไร่ จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าจะมีนาปรังประมาณ 4 แสนไร่ที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำ ในการเพาะปลูกนับจากนี้เป็นต้นไป พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่าได้ มอบหมายนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวง จัดทำแผนที่

อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า > 16

### ลุยทำ

จังหวัดทั่วประเทศ เน้นการใช้น้ำในระยะเวลา 10 ปี การใช้ดินเพื่อการเพาะปลูก และให้กรมวิชาการเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าไปช่วยซึ่งโครงการนี้จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนเม.ย. นี้

### เร่งช่วยเหลือพื้นที่ภัยพิบัติ14จังหวัด

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ว่าขณะนี้หลายพื้นที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำมากขึ้น โดยปัจจุบันมีจังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง 14 จังหวัด 58 อำเภอ 276 ตำบล

แยกเป็นภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อุดรดิตถ์ พะเยา สุโขทัย และนครสวรรค์ ภาคอีสาน 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา นครพนม มหาสารคาม และบุรีรัมย์ ภาคกลาง 2 จังหวัด

ได้แก่ กาญจนบุรี และเพชรบุรี ภาคตะวันออก 3 จังหวัด คือ สระแก้ว จันทบุรี และชลบุรี

สำรวจน้ำต้นทุน-จัดโซนนิ่งช่วยเหลือ ทั้งนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ปก.เร่งสำรวจปริมาณ น้ำต้นทุนในแต่ละพื้นที่ พร้อมกับประเมินและจัดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อกำหนดโซนนิ่งการช่วยเหลือ รวมถึงวางแผนและมาตรการรองรับกรณีแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค

นอกจากนี้ให้จังหวัดใช้กลไกประชารัฐในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ ความจำเป็นในการควบคุมกิจกรรมการใช้น้ำของภาค รัฐ พร้อมบูรณาการพลเรือนและหน่วยทหาร เผื่อระวังบริเวณจุดเสี่ยงที่มีกมีการลักลอบสูบน้ำและเกิดปัญหาแย่งน้ำ รวมถึงจัดทำประชาคมกำหนดกติกาการใช้น้ำไว้ล่วงหน้า

### มีน้ำใช้ถึงเดือนก.ค.ถ้าช่วยประหยัด

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่าสถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทั้งเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบางแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2558 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 2,118 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คงเหลือน้ำใช้การได้เฉพาะการ

อุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ ไปจนถึงเดือนก.ค.2559 ประมาณ 2,820 ล้านลบ.ม. โดยระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลักมาใช้ร่วมกันประมาณวันละ 18 ล้านลบ.ม.

อย่างไรก็ตามหากทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่จะเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ ไปจนถึงเดือนก.ค.นี้

### จ้างแรงงานช่วยเหลือกว่า1.2แสนคน

ส่วนการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเหลืออยู่เพียง 629 ล้านลบ.ม. มีปริมาณน้ำใช้การได้ 48 ล้านลบ.ม.หรือประมาณ 2 %ของความจุอ่าง ปัจจุบันมีการวางแผนใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศประมาณวันละ

## พื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ง

<b>14</b> จังหวัด	<b>58</b> อำเภอ	<b>276</b> ตำบล
<b>เหนือ</b>	<b>อีสาน</b>	<b>กลาง</b>
▶ เชียงใหม่	▶ นครราชสีมา	▶ กาญจนบุรี
▶ อุดรดิตถ์	▶ นครพนม	▶ เพชรบุรี
▶ พะเยา	▶ มหาสารคาม	▶ สระแก้ว
▶ สุโขทัย	▶ บุรีรัมย์	▶ จันทบุรี
▶ นครสวรรค์		▶ ชลบุรี



ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 9 มี.ค.2559

500,000 ลบ.ม. ไม่มีการส่งน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร พร้อมขอให้การใช้น้ำด้านท้ายเชื่อมเป็นไปอย่างประหยัดและตามแผนการใช้น้ำอย่างเคร่งครัด

สำหรับผลการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั่วประเทศ ข้อมูลล่าสุดของกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ได้ดำเนินการจ้างแรงงานไปแล้ว 128,467 คน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2,384.32 ล้านบาท แยกเป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยา 28,650 คน ลุ่มน้ำแม่กลอง 9,290 คน และลุ่มน้ำอื่นๆ 90,527 คน

### เกษตรกรโคราชต้องปลูกข้าวนาปรัง

ด้านจ.นครราชสีมา นายสุทธิโรจน์ กองแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงสถานการณ์น้ำ และขอให้ช่วยกันแจ้งข่าวสารให้ทุกพื้นที่งดการเพาะปลูกข้าวนาปรังออกไปจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนและปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนลำตะคองเพิ่มขึ้นแล้ว เนื่องจากปัจจุบันปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

อย่างไรก็ตามจากการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่พื้นที่ท้ายเขื่อนลำตะคองจนถึงพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นสุดท้ายก่อนที่ปริมาณน้ำลำตะคอง จะไหลไปร่วมกับลำน้ำมูล ระยะทางกว่า 120 กิโลเมตร พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการงดการปลูกข้าวนาปรัง จากพื้นที่หลายหมื่นไร่ ลดเหลือเพียงหลักพันไร่ที่เกษตรกรยังไม่สนใจค่าเตือนหรือการขอความร่วมมือ

### ชุดบอบาตาลช่วยอ.พระทองคำ

ขณะที่ อ.พระทองคำ ที่แล้งหนักสุดของจ.นครราชสีมา ขณะนี้การประปามีการจ่ายน้ำให้เฉพาะช่วงเย็น ตั้งแต่ 17.00 น.-19.00 น. และจ่ายวันเว้นวัน เนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาทั้งหมด ทางเทศบาลจึงใช้วิธีการวิ่งรถบรรทุก 3 คัน ไปชื้อน้ำดิบจากบ้านโกรกมะขามบ่อม ต.ทับรัง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอ 18 กิโลเมตร เพื่อนำน้ำดิบมาเติมถังเพื่อผลิตประปา โดยรถจะวิ่งไปชื้อน้ำวันละ 14 เที่ยว แต่แหล่งน้ำดิบที่ทางเทศบาลไปชื้อคาดว่าจะใช้ได้ก็อีกเพียง 3 เดือน

ขณะเดียวกันที่บ้านประคำ หมู่ 1 ต.สระพระ อ.พระทองคำ ชาวบ้านกว่า 900 หลังคาเรือนกำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างหนัก เนื่องจากแหล่งเก็บน้ำดิบผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลสระพระแห้งขอด ไม่สามารถผลิตน้ำประปาจ่ายให้ชาวบ้านได้ ทำให้ชาวบ้านต้องขุดเจาะน้ำบาดาลมาใช้

นายทรงพล มั่นบรรจง อายุ 19 ปี ชาวบ้านที่นารถไถพวงมาสูบน้ำใช้ กล่าวว่า

เนื่องจากบริเวณนี้เป็นดินเค็ม ดังนั้นการจะเจาะพบแหล่งน้ำดิบที่มีรสจืดจึงมีอยู่เป็นบางจุดเท่านั้น

อย่างไรก็ตามนายวิเชียร จันทร์โณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้อนุมัติโครงการขุดเจาะน้ำบาดาล ให้ 2 ตำบล คือ ต.สระพระ และ ต.พระทองคำ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนระยะยาวต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ช่วยสร้างหรือหาแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อการใช้ของชาวบ้าน

### ขยายพื้นที่ประกันนาข้าว 3 ล้านไร่

ด้านนายลักษณะ วัฒนาวชิ กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในปีการผลิต 2559/60 นี้ ธ.ก.ส.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะขยายพื้นที่การประกันภัยนาข้าวของเกษตรกร 3 ล้านไร่ หรือครอบคลุมเกษตรกรประมาณ 2 แสนคน ส่วนเบี้ยประกันและรายละเอียดอื่นๆ ยังเหมือนเดิม โดยเป็นการคุ้มครองภัย 7 ประเภท คือ น้ำท่วม หรือฝนตกหนัก ฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือไต้ฝุ่น อากาศหนาว ลูกเห็บไฟไหม้ ศัตรูพืชและโรคระบาด

ในการจะขยายพื้นที่ประกันภัยนาข้าว ธนาคารจะร่วมมือกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้กับพนักงานธนาคาร เพื่อแจ้งเกษตรกร องค์กรภาคการเกษตร ให้เห็นถึงประโยชน์ของการสร้างหลักประกัน โดยใช้ระบบประกันภัยช่วยลดความเสี่ยง

ทั้งนี้ในอนาคตคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จะมีการเสนอออกกฎหมายเป็นการถาวรเหมือนในต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดว่าจะออกมาในรูปแบบใด

ส่วนกรณีของเกษตรกรนอกพื้นที่ประกาศภัยแล้ง คปภ. จะมีการเสนอแนวทางแก้ไข ซึ่งคาดว่าจะเสนอ ครม. ได้ภายในเดือนมี.ค. นี้

### เล็งใช้โมเดลเกาหลีประกันพืชผล

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผลวันที่ 14 มี.ค. นี้ ทาง คปภ. เสนอให้การรับประกันภัยดังกล่าว ควรจะกำหนดกฎหมายเฉพาะออกมาบังคับ หลังจากก่อนหน้านี้นี้ที่ประชุมได้มติเห็นชอบแนวทางการรับประกันภัยพืชผล เป็นวาระแห่งชาติแล้ว

ทั้งนี้แนวทางดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อให้การรับประกันภัยพืชผลในระยะยาวเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง ที่ยั่งยืนให้กับ

เกษตรกร และไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเงินทุนจากภาครัฐอย่างเดียว ทาง คปภ. มองว่า หากที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครังหน้ามีมติเห็นชอบ จะมีโอกาสผลักดันแนวทางดังกล่าวในแผนปฏิรูปการเงินการคลัง

สำหรับแนวทางการกำหนดเป็นกฎหมายเฉพาะ ในการรับประกันภัยพืชผลล่าสุด คปภ. ได้ศึกษาโมเดลในต่างประเทศที่ใช้กัน เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฟิลิปปินส์ พบว่า โมเดลของเกาหลีใต้ มีจุดสนใจมากที่สุด หากคณะกรรมการฯ มีข้อสรุปและเห็นชอบแล้ว ทาง คปภ. จะนำมาศึกษาเพื่อปรับใช้ให้เข้ากับประเทศไทย พร้อมกับนำแนวทางการตรวจสอบความเสี่ยงที่นำหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมและดัชนีวัดปริมาณน้ำฝน

## ยืนยันไม่มีโรคใบด่างมันสำปะหลัง

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี ป้องกันไว้อย่างชัดเจน ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำหรับโรคใบด่างของมันสำปะหลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีมาตรการใน มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส โดยมีแมลงหิวข้าว การเฝ้าระวังโรคระบาดต่าง ๆ ที่จะสร้างความ เป็นตัวพาหะ ซึ่งจุดที่เกิดมากที่สุดคือช่วงที่ เสียหายให้กับเกษตรกร ซึ่งในปัจจุบันได้เกิด มันสำปะหลังกำลังเจริญเติบโต โดยเฉพาะที่ โรคใบด่างระบาดอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ไบและลำต้น ส่งผลกระทบทำให้เกิดความ โดยในที่เกิดขึ้นที่ประเทศ เสียหายประมาณ 80% ทำให้ผลผลิตลดลง แอฟริกา อินเดีย ศรีลังกา ล่าสุดที่กัมพูชา จาก ซึ่งเมื่อเกิดโรคนี้อแล้วจะทำให้เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง การนำต้นพันธุ์มาจากศรีลังกา ซึ่งการระบาด หายโดยสิ้นเชิง ดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อการเพาะปลูก ทั้งนี้ วิธีการแก้ไขดำเนินการได้โดย มันสำปะหลังของประเทศไทย และจะทำให้ การเผาทำลายต้นมันสำปะหลังหากพบ ขณะ เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรได้ โดยใน เดียวกันทางกระทรวงเกษตรฯ ก็มีมาตรการ ประเทศไทยไม่เคยเกิดโรคระบาดนี้มาก่อน ป้องกัน คือ ห้ามนำเข้าท่อนพันธุ์จากต่าง และขอยืนยันว่าสาเหตุการเกิดโรคดังกล่าว ประเทศ และกำหนดให้เป็นศัตรูพืชกักกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีมาตรการ โดยต้องระวัง.

# มติชน

Matchon  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 10 มีนาคม 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13878

Col.Inch: 17.37 Ad Value: 26,923.50

หน้า: 4(บนซ้าย)

PRValue (x3): 80,770.50

คลิป: 31

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ร่วมประชุม

## เรียงคน มาเป็นข่าว



**ร่วมประชุม** - เลิศวิโรจน์ โกวิทนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ มากสุวรรณ รองอธิบดีกรมชลประทาน สมเกียรติ ปะจ่างษ์ ผอ.สำนักบริหารโครงการ ต้อนรับ Dato Sri Azi zan Bin Ahmad Secretary Generat และคณะจากประเทศมาเลเซีย และได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมไทย-มาเลเซีย โครงการพัฒนาลุ่มน้ำโก-ลก ครั้งที่ 15 เพื่อรายงานผลสำรวจติดตามและประเมินผล เมื่อเร็วๆ นี้